



ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยมีผู้ส่งใบสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกจำนวน ๒ ราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้ผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสม กับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จำนวน ๒ ราย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ดำเนินการจัดส่งผลงานที่จะเข้ารับการประเมิน ถึงกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศเพื่อจะได้เสนอคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ผู้ใดมีความประสงค์จะทักท้วง หรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติและผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกฯ สามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง หรือแจ้งข้อมูลพร้อมลงชื่อผู้ทักท้วง ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้ เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ให้ถือว่าไม่มีผู้ใดประสงค์จะทักท้วง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2565

(แบบท้ายประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 2566)

ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด ปัจจุบัน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด			หมายเหตุ
				เรื่องที่	สัดส่วน	ผู้ร่วมดำเนินการ	
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 188 กลุ่มคดีปกครอง จำนวน 1 ราย							
1	นางสาวปิยนุช ศรีคอนไทย	นิติกรชำนาญการ กลุ่มคดีปกครอง สำนักกฎหมาย	190	1	การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีศึกษา คำสั่งเรียกให้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน	100	นายวรฉัตร วิรัชลาภ 10
				2	การดำเนินคดีปกครอง กรณีผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งคำขอคุ้มครองชั่วคราว ก่อนการพิพากษาหรือการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา (คดีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน)	90	
		สำนักงานปศุสัตว์เขต 4		แนวคิด	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ร่วมกันหลายหน่วยงาน		
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1938 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จำนวน 1 ราย							
2	นางนารีนัทท์ภา ตรงคง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 2	1733	1	การศึกษาระดับความพึงพอใจการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่เขต 4	100	นางภรภัทร์ ลวดเลลา 20
				2	ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่เขต 4	80	
				แนวคิด	การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)		